

# พระเยซู ช่วยชีวิตของผม

จากเรื่องจริง  
แมทธิว นีดแฮม

ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าได้ช่วยชีวิตของผม  
เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงเชื่อในฤทธิ์อำนาจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า  
และทำไมผมถึงต้องแสดงให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้  
ลองอ่านเรื่องราวต่อไปนี้ด้วยตัวเอง  
และคุณจะพบว่าพระเจ้าที่ต้องการให้คุณเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์

ตั้งแต่เด็กผมเป็นคนจริงจังในการหาคำตอบเกี่ยวกับความหมายของชีวิต  
ต้องใช้เวลาานพอสมควรก่อนที่ผมจะได้มีประสบการณ์ก้าวผ่านอย่างแท้จริง  
จุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอายุได้สิบหกปีที่ค่ายของคริสเตียนแห่งหนึ่ง  
ก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาอยู่หลายอย่างในชีวิต ผมมีปัญหามากมายและรู้สึกว่าตนเองสิ้นหวัง  
แต่ไม่เคยคิดว่าชีวิตของตัวเองมีเป้าหมายอย่างแท้จริง ผมเชื่อในพระเจ้าและต้องการใกล้ชิดกับพระเจ้า  
แต่มีบางอย่างที่ยังขาดหายไป เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเคยคิดว่าถ้าตายไปเสียได้คงดีกว่า  
จะได้ไปอยู่บนสวรรค์แทนที่จะต้องมีชีวิตอยู่ในโลก มารใช้สิ่งนี้เพื่อทำให้ผมคิดว่าชีวิตของผมไร้ค่า  
ตั้งแต่นั้นผมรู้สึกเหมือนว่าวิญญาณแห่งความตายร้องเรียกให้ผมเข้าไปหาอยู่เสมอ  
ผมยอมให้ความหมกมุ่นนี้สั่งสมขึ้นมาในความคิด จนเมื่อใดก็ตามที่มีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้น  
ผมก็จะคิดอยากตายอยู่เสมอ

พ่อของผมมีปืนเก็บไว้ในตู้ที่ห้องของคุณ  
ผมเคยแอบไปหยิบปืนออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้ และปืนออกมานอกหน้าต่างในที่ที่ไม่มีใครเห็นผม  
ผมบรรจุกระสุนลงไปและจ่อปากกระบอกที่หน้าผากของตัวเอง  
จากนั้นก็อธิษฐานและเหนี่ยวไกเพื่อเป้าสมองตัวเอง ผมเหนี่ยวไกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  
สิ่งที่ช่วยผมให้หลุดรอดจากการฆ่าตัวตายในเวลานั้นคือระบบล็อกนิรภัยของปืนซึ่งทำให้ไม่สามารถยิง

กระสุนออกมาได้ ผมร้องไห้และเกิดความกลัวตามมา เพราะนี่ทุกอย่างจบสิ้นแล้ว  
แท้จริงผมยังไม่อยากตาย ผมจึงร้องหาพระเจ้าเพราะผมต้องการเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร  
พระเจ้าได้สร้างคุณขึ้นโดยมีเป้าหมายพิเศษและคุณต้องมองหาการทรงเรียกอย่างพิเศษที่พระเจ้ามีให้แก่  
คุณ

เมื่อผมได้ไปที่ค่ายของคริสเตียนแห่งนี้  
ชายคนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องราวที่พระเจ้าได้ช่วยชีวิตของเขา  
ผมรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและแน่นอนหน้าอกทำให้รู้สึกว่าจะต้องก้าวออกไปอธิษฐาน  
ความรู้สึกนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ  
จนกระทั่งนักเทศน์คนดังกล่าวบอกให้คนที่ต้องการคำอธิษฐานเดินออกมาด้านหน้า  
ผมเดินออกไปและพบว่าตัวเองกำลังร้องไห้ เป็นการร้องไห้ที่เต็มที่ที่สุดในชีวิตของผม  
มีบางอย่างที่น่าอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้น ขนตาผมกระพริบเร็วจนปิดปกติ  
เมื่อผมหลับตาลงผมมองเห็นบางสิ่งเหมือนแสงสว่างจ้า เมื่อใดก็ตามที่ผมปิดตา  
ผมก็จะมองเห็นแสงสว่างนี้ เมื่อนักเทศน์ผู้นี้เดินมาเพื่ออธิษฐานเผื่อผม เขาทำเสียง “วูบ” แปลก ๆ  
และมีพลังงานบางอย่างไหลเข้ามาในตัวผม  
บางอย่างที่รู้สึกเหมือนพลังงานไฟฟ้าและความร้อนไหลเข้ามาในตัวผมเหมือนคลื่น  
เป็นกระแสที่รุนแรงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกอุ่นด้วยไฟฟ้า  
นี่คือฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อผมมองไปที่รอบ ๆ  
คนส่วนใหญ่ที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อพากันล้มลงไปกับพื้น ผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น  
ผมเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว  
นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระเจ้าและชีวิตของผมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง  
ตั้งแต่นั้น

พระเยซูตรัสว่า “เราคือแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก  
ผู้ใดที่ติดตามเราจะไม่ตกอยู่ในความมืด แต่จะได้รับความสว่างแห่งชีวิต (ยอห์น 8:12)  
การได้สัมผัสถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เปิดตาของผม  
ผมได้เห็นความสว่างและตั้งแต่วันที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหลผ่านชีวิตของผมบางอย่างได้เปลี่ยนไป  
สิ่งสำคัญในชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไป ผมต้องการรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง  
และสิ่งนี้ทำให้ผมหิวกระหายการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์

ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระวิญญูณบริสุทธฺ์ เรื่องราวที่ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จไปบนสวรรค์ พระองค์ได้ส่งพระวิญญูณบริสุทธฺ์ลงมาเพื่อให้เราสำนึกในบาปและให้กำลังแก่เราในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ (ยอห์น 16:8; กจ. 1:8) ผมรู้ว่าตัวเองได้รับฤทธิ์เดชในการสอนข่าวประเสริฐนั้นแล้ว ผมเริ่มพูดคุยเรื่องพระเยซูกับเพื่อนของผม

ผมยังเคยได้ยินว่าพระวิญญูณบริสุทธฺ์ทรงประทานของประทานของการพูดภาษาแปลก ๆ

ผมอธิษฐานและถามพระเจ้าให้ทรงประทานของประทานที่เหนือธรรมชาติแก่ผมเพื่อที่จะพูดภาษาแปลก ๆ

ก ๆ (กิจการ 2:4) หลังจากที่อธิษฐานจบผมมองเห็นถ้อยคำต่าง ๆ เขียนขึ้นมาในความคิดของผม

ผมไม่รู้ว่าคำเหล่านี้มีความหมายอย่างไร เพราะว่าเป็นภาษาที่ผมไม่รู้จัก

ถ้อยคำเหล่านี้เขียนขึ้นอยู่ต่อหน้าของผม ผมเห็นมันอยู่ในความคิดของผมเต็มไปหมด

ผมเริ่มเอ่ยคำพวกนั้นออกมาและเริ่มพูดภาษาแปลก ๆ

ที่เป็นของประทานของพระวิญญูณบริสุทธฺ์หนึ่งในเก้าอย่าง

พระวิญญูณบริสุทธฺ์ทรงสถิตกับเราในวันนี้ (1 โครินธ์ 12:10)

มีเรื่องแปลก ๆ อีกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าสัมผัสชีวิตของผม

ผมได้เห็นอำนาจของมารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มีบางคนล้มลงไปบนพื้นเมื่อได้รับการอธิษฐาน

เหมือนกับมีอำนาจบางอย่างที่ครอบงำเขา ๆ ๆ มือของเขาก็กระตุกและหิ้งงอจนผิดปกติ

หน้าเขาแดงจนผิดปกติ มีเสียงแปลก ๆ นึกกลัวออกมาจากปากของเขาเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังนัก

เขาพูดเร็วมากจนน้ำลายฟูมปาก เสียงของวิญญูณร้ายพูดผ่านเขาออกมา

ร่างกายของเขาบิดเบี้ยวขณะที่มารกำลังออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ในเขา

มารสำแดงตัวในขณะที่พี่น้องคริสเตียนกำลังอธิษฐาน “ในพระนามพระเยซู เราขอสั่งให้เจ้าออกมา”

ภาพที่ออกมาดูน่าเกลียดมากถ้าคุณได้เห็นคนที่ถูกผีเข้าจริง ๆ คึ้นรสเพราะผีไม่ยอมออกมา

มารไม่ต้องการออกมา แต่มันไม่มีทางเลือกเพราะอำนาจของมันถูกทำลายแล้ว

สันติสุขกลับคืนมาและชายคนนั้นได้รับอิสระในที่สุด มีวิญญูณร้ายคนหนึ่งชื่อว่าซาตาน

และมันเป็นผู้นำของเหล่ามารที่พยายามทำลายชีวิตของคน มารต่อต้านพระเจ้าโดยสิ้นเชิง

พระเจ้าทรงบริสุทธฺ์ มีรักแท้ ศักดิ์สิทธิ์ และชอบธรรม แต่มารเต็มไปด้วยความเกลียดชัง

ความชั่วร้ายและความต่ำช้าอย่างแท้จริง มันเป็นจอมโกหก

เป็นขโมยและพยายามหยุดยั้งคนทั้งหลายไม่ให้ติดตามพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

มารมาเพื่อลี้ภัย

ฆ่าและทำลาย

แต่พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นไทและประทานความไพบูลย์แห่งชีวิตให้แก่เรา (ยอห์น 10:10) ความคิดที่จะฆ่าตัวตายยังคงเกิดขึ้นกับผม แต่พันธนาการนี้ได้รับการปลดปล่อยเมื่อผมอธิษฐานว่า “พระเจ้า ขอทรงประทานความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่แก่ข้าพระองค์” ในวินาทีนั้นผมรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระอย่างแท้จริง เมื่ออธิษฐานของให้พระเจ้าประทานเป้าหมายที่แท้จริงแก่ผม การเสพติด ความกดดัน ผื่นร้าย อาการทางจิตและตกอยู่ใต้กิจกรรมของบาปแบบต่าง ๆ เป็นผลงานของวิญญาณร้าย บางคนได้ยินเสียงบอกให้ตนเองทำสิ่งที่ชั่วร้าย ซาตานไม่ใช่สิ่งล้าลึก งานของมันมองเห็นได้ทั่วไปในโลกนี้ ซาตานเป็นจอมบงการที่ชั่วร้ายและมันชอบสงคราม ความตายและความอดอยาก นอกจากนี้มันยังใช้ความรักเงินเพื่อหยุดยั้งคนไม่ให้รู้จักพระเจ้า คนรวยส่วนมากมักถูกลอกโดยมาร มันพยายามให้สิ่งที่ดึงดูดเรามากที่สุดนำเราไปสู่ความบาป

เช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาและมองเห็นภาพหญิงเปลือยคนหนึ่ง

จากนั้นก็ได้ยินเสียงพูดกับตัวเอง เสียงนั้นบอกว่า “นี่ไม่ใช่มาร” ผมรู้ในทันทีว่านั่นเป็นวิญญาณแห่งการโกหก ผมจึงจับไล่วิญญาณร้ายให้มันออกไปในทันที มารต้องการนำคนเข้าสู่การทำผิดทางเพศ แต่พระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อให้ยกย่องพันธสัญญาจากการแต่งงานและความซื่อสัตย์ต่อกัน พระคัมภีร์บอกว่า “4 จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และให้เพียงสมรสปราศจากความชั่วช้า เพราะคนมีผู้ และคนที่ล่วงประเวณีนั้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4) การขายบริการ การเสพสิ่งลามก การรักร่วมเพศ การข่มขืนและการข่มเหงทางเพศกับเด็กเกิดขึ้นเนื่องจากหลายคนยอมให้มารนำตัวเอง มีคนมากมายที่หลงไปโดยมารและตกอยู่ใต้การทำผิดทางเพศ แต่ผู้ที่อยู่ในพระเจ้า จะไม่ฟังเสียงของมาร

ราชอาณาจักรมีเพียงสองแห่งคุณ: ราชอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งมารเป็นผู้ปกครอง กับอาณาจักรแห่งความสว่างซึ่งจอมกษัตริย์เป็นผู้ปกครองซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา หนทางมีเพียงสองเส้นทางคุณ: หนทางกว้างนำไปสู่นรกหรือหนทางแคบที่นำไปสู่แผ่นดินสวรรค์ เราต้องเลือกว่าเราจะเดินบนเส้นทางไหน เพราะเมื่อคนทั้งหลายยอมทำตามชีวิตแห่งบาปของตน เขาก็จะติดกับของมารร้าย พระเยซูมีพลังอำนาจเหนือวิญญาณชั่ว แต่ผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าและใช้ไสยศาสตร์ต่าง ๆ จะต้องถูกขับไล่ลงนรกตลอดไปเป็นนิตย์

พระเยซูคริสต์ทรงมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่สูงสุด

แต่เมื่อผมได้เป็นอิสระจากการ โจมตีของซาตานที่พยายามทำลายชีวิตของผม

คุณเองก็สามารถเป็นไทได้เมื่อคุณร้องเรียกพระนามของพระเจ้าและยอมมอบชีวิตให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

คุณต้องหันหลังให้กับอำนาจของมารร้ายและมุ่งไปที่ฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เจ้า

อำนาจแห่งการอัศจรรย์

อำนาจแห่งการรักษา

อำนาจแห่งการช่วยกู้และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของพระเยซูคริสต์

การได้รู้ถึงความเป็นจริงในฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ทำให้ผมปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรู้จักพระเจ้า

ผมรู้สึกเหมือนใจของตัวเองกำลังเผาไหม้

ผมหิวกระหายที่จะรู้จักพระเจ้าและอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีก

“พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่ข้าพระองค์

ขอทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่ข้าพระองค์เป็นการส่วนตัวดังที่พระองค์กระทำแก่โมเสส”

ข้าพระองค์ต้องการเป็นเหมือนโมเสส

เพราะเขาได้พูดคุยกับพระเจ้าและเห็นพระสิริของพระองค์

(อพยพ 33:11)

ข้าพระองค์รู้ว่าอับราฮัมถูกเรียกว่าเป็นเพื่อนของพระเจ้า

ข้าพระองค์จึงอธิษฐานที่จะได้เป็นเพื่อนของพระองค์

ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูทรงปรากฏแก่อัครทูตเปาโลด้วยแสงจ้า

(กิจการ 26:12-18)

ข้าพระองค์รู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงปรากฏแก่อัครทูตยอห์นด้วยดวงตาที่เหมือนเปลวเพลิงเผาไหม้ (วิวรณ์

1:12-16) ข้าพระองค์ได้สัมผัสถึงฤทธิ์เดชเดียวกันนี้และนั่นคือสิ่งที่ข้าพระองค์แสวงหา

เมื่อข้าพระองค์ใคร่ครวญความหมายของชีวิต

ข้าพระองค์ก็ได้ข้อสรุปว่าการได้รู้จักพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้

เราทุกคนต้องมีแรงปรารถนาในใจที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเราต้องการแรงปรารถนาที่จะได้เห็นพระสิริของพระเจ้า

เราดำเนินอยู่ในความเชื่อ

แต่การเต็มล้นในความเชื่อคือการใช้ชีวิตกับพระเจ้าแบบเป็นการส่วนตัว

หลังจากวันสุดท้ายแห่งการพิพากษา คนของพระเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ พระคัมภีร์บอกกว่า

“เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์” (วิวรณ์ 22:4) เรากำลังรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู

พระองค์นั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา

และเมื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศไปจนทั่วโลกแก่สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้น เวลาสิ้นยุคก็จะมาถึง  
และเราจะได้เห็นพระสิริอย่างเต็มล้นของพระคริสต์ (มัทธิว 24:14)  
เป้าหมายของพระเจ้าคือให้คนของพระองค์เดินเข้าประตูแห่งแผ่นดินสวรรค์และได้เห็นการสำแดงพระ  
สิริของพระเจ้าอย่างเต็มล้น เราจะได้ขึ้นตะลิ่ง  
แต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะต้องถูกแยกจากศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (2 เธสะโลนิกา 1:7-10)  
เราต้องเชื่อฟังข่าวประเสริฐก่อนที่จะสายเกินไป บทบัญญัติเกิดขึ้นผ่านทางโมเสส  
แต่ข่าวประเสริฐมาผ่านทางพระเยซูคริสต์และคุณต้องดำเนินอยู่ในข่าวประเสริฐนั้น  
การเป็นคนเคร่งศาสนาไม่ได้ทำให้เรารอดได้  
คุณต้องมอบชีวิตตนเองให้กับพระเยซูและจริงจังในการเข้าสู่ความรอดของตัวเอง

เราต้องการความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณกินอาหาร ร่างกายก็จะมีกำลัง  
แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือคุณต้องการสารอาหารฝ่ายวิญญาณด้วย คุณต้องการพระคำของพระเจ้า  
และพระคำของพระเจ้าจะประทานกำลังฝ่ายวิญญาณให้กับคุณ ถ้าคุณไม่กินอาหาร คุณก็จะอดตาย  
แต่หากคุณกินอาหารคุณก็จะมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าคุณไม่กินอาหารฝ่ายวิญญาณ  
ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณก็จะตาย นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องการพระคำของพระเจ้า  
เมื่อมารเข้ามาและทดลองพระเยซูเพื่อให้พระองค์เสกหินให้เป็นขนมปัง พระเยซูตรัสว่า  
“มนุษย์ไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยถ้อยคำทั้งสิ้นที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”  
(มัทธิว 4:4) หลายคนตายในฝ่ายวิญญาณเพราะพวกเขาไม่ใส่ใจในอาหารฝ่ายวิญญาณของตน  
ผมอยากให้คุณตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการได้ใกล้ชิดพระเจ้า  
เราต้องมีความหิวกระหายในจิตใจที่จะแสวงหาพระเจ้าและเป็นสหายของพระเยซูคริสต์  
ขอให้พระเยซูอภัยบาปของคุณ ขอให้พระเยซูปลดปล่อยคุณและขอมจำนนทุกอย่างในชีวิตแก่พระองค์

เมื่อผมมีชีวิตคริสเตียนที่ทุ่มเทอย่างแท้จริง มีอยู่สองสิ่งที่จะช่วยให้ผมเข้มแข็งในพระเจ้าอยู่ได้  
สิ่งแรกคือการเรียนรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไร อย่างที่สองคือจะบอกกับคนทั้งหลายเรื่องพระเยซูได้อย่างไร  
ผมเคยออกไปสอนศาสนาตามถนน แจกใบปลิว และบอกให้คนทั้งหลายมาเชื่อพระเยซู  
ผมเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสอนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ บางคนก็รับฟัง  
แต่หลายคนอยากจะทำเหมือนและดำเนินชีวิตอย่างโลกของตัวเองต่อไป  
พวกเขาไม่สนใจว่าจะต้องเชื่อฟังพระเจ้า หรือว่าตนเองต้องการความรอด  
มารใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด หรือบาปอย่างอื่นเพื่อทำลายชีวิตคน

หลายครอบครัวต้องประสบปัญหาเพราะความบาปเหล่านี้และหลายคนต้องตกนรกเพราะไม่เคยยอมจำนนให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริง คุณต้องมอบชีวิตของตัวเองให้กับพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงทำลายอำนาจแห่งความบาปออกไปจากชีวิตของคุณ เราต้องเตือนคนให้รับความรอดก่อนที่จะสายเกินไป ถ้าคุณกลับใจอย่างแท้จริง คุณก็จะเป็นไท แต่ทุกคนที่ทำบาปก็ยังเป็นทาสของความบาป

ผมมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบฟังเพลงเสียงดังและดื่มแอลกอฮอล์กันจนมาเป็นประจำ ผมพูดเรื่องพระเจ้าได้กับทุกคนในกลุ่ม แต่ไม่มีใครอยากฟังเพราะดูเหมือนว่าคนเหล่านี้มีความโกรธแค้นอยู่ภายในใจ ทุกครั้งที่ผมพยายามพูดเรื่องพระเจ้า เขาก็จะไม่ฟัง เขาเปิดหัวใจให้กับพระเจ้า เมื่อครั้งสุดท้ายที่ผมพบกับเขา ผมไม่คิดว่าเขาจะตายในเร็ววัน เขาไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนและดื่มจนเมา เขาขับรถในสภาพที่ไม่น่าจะไปได้ไหน รถของเขาชนก่อนจะถึงบ้านไม่นาน เพราะว่าเขาชนขณะเมา คนที่มาช่วยเหลือต้องดึงศพของเขาออกมาจากซากรถ มารมาเพื่อลัก ฆ่าและทำลาย และสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มารต้องการคือขโมยวิญญาณของคุณไป

ผมเคยไปที่ต่าง ๆ ที่คนชอบทำบาปเพื่อบอกให้พวกเขากลับใจและเข้ามาหาพระคริสต์ มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ผมเห็นเธอเมาอยู่เป็นประจำ ผมคุยกับเธอให้เปลี่ยนวิถีชีวิต เธอชอบไปในที่ลับและดื่มจนเมาเสมอ บางครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเพราะเธอตัวเตี้ย เวลาที่เธอเดินไปเดินมาดูจะลำบากมาก ผมพยายามบอกเธอแต่เธอไม่เคยฟังผม อยู่ ๆ วันหนึ่งเธอก็เสียชีวิต เพื่อนของเธอตกใจมากและทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เธอพยายามเต็มที่ที่จะได้เข้าไปในที่ลับ จะได้ปาร์ตี้และดื่มเหล้า แต่เธอไม่เคยพยายามเข้าไปภายในอาณาจักรของพระเจ้า เธอไม่เคยแสวงหาความรอดให้กับตัวเองอย่างแท้จริง จนเวลาสายเกินไป

เราไม่สามารถทิ้งชีวิตเราไปเปล่า ๆ ได้ เราต้องยึดเหนี่ยวอาณาจักรของพระเจ้าไว้ พระคัมภีร์บอกว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นสิ่งที่แสวงหาด้วยผู้ใจร้อนรน และผู้ที่ร้อนรนคือผู้ที่ซิงเอาไว้ (มัทธิว 11:12)

คุณต้องมีชีวิตเพื่อพระเจ้าขณะที่ยังมีโอกาสและยึดการทรงเรียกอันยอดเยี่ยมที่พระเจ้ามีให้แก่คุณไว้ คุณไม่รู้ว่าตัวเองมีเวลาเหลืออีกเท่าไร หลายคนตื่นขึ้นในตอนเช้าพบว่าตัวเองตายแล้ว

โดยไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของตัวเอง พวกเขาอยากจะทำสิ่งทั่ว ๆ ไปที่ตัวเองต้องทำ แต่เมื่อไม่มีการเตือนล่วงหน้าพวกเขาก็เสียโอกาสไป พระกัมภีร์บอกว่า  
“มนุษย์ถูกกำหนดไว้ให้ตายเพียงครั้งเดียวและพบกับการพิพากษาหลังจากนั้น” (เอิบรู 9:27)  
เราทุกคนจะต้องถูกพิพากษาในสิ่งที่ตัวเองทำในช่วงชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้  
และบันทึกบนแผ่นคิสวรรค์จะต้องถูกเปิดออกอ่านในที่สุด  
ถ้าชื่อของใครไม่มีเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิต พวกเขาจะต้องถูกทิ้งลงบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:11-15)  
เห็นไหมครับว่าสิ่งที่คุณทำในชีวิตมีความสำคัญมากแค่ไหน  
และสิ่งที่คุณทำกับพระเยซูคริสต์สำคัญมากแค่ไหน  
ทางเดียวที่จะขึ้นสวรรค์คือมีชื่อของตัวเองบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์  
พระเยซูมาเพื่อประทานแสงสว่างของพระเจ้าให้แก่โลกนี้ และพระองค์มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ  
เราจะเห็นว่ามารได้นำความตายมาสู่โลกนี้  
แต่โดยความเชื่อเราก็ได้เห็นว่ามีชีวิตนิรันดร์

ผมเคยคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่สนใจจะมอบชีวิตให้กับพระเยซู  
เขาเคยเป็นขโมยและทำผิดหลายครั้ง เขามีวิทยูที่ขโมยมาเก็บไว้อยู่ด้วย  
ผมบอกกับเขาว่าถ้าเขาต้องการติดตามพระเยซู เขาต้องเอาวิทยูไปคืน  
เพราะขโมยไม่สามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้ (1 โครินธ์ 6:10)  
เขาต้องการเก็บวิทยูไว้และตัดสินใจไม่ติดตามพระเยซู ผมทำได้แค่เตือนเขาว่า  
“ทำไมถึงยอมทิ้งวิญญาณของตนแก่กับวิทยูเครื่องเดียวด้วย?” พระเยซูตรัสว่า “จะเป็นประโยชน์อันใด  
หากมนุษย์ได้ทั้งสินใน โลกนี้ แต่สูญเสียวิญญาณของตนไป?  
หรือมนุษย์จะเอาอะไรมาแลกวิญญาณของตนได้?” (มาระโก 8:36-37) พระเยซูตรัสว่า  
“ผู้ที่ไม่อยู่ในเราก็เป็นปฏิปักษ์กับเรา” (ลูกา 11:23)  
คุณมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูหรือไม่ก็เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์คุณนั้น คุณต้องเป็นคนเลือก  
คุณไม่สามารถติดตามพระเจ้าและมารในเวลาเดียวกันได้ ในวันแห่งการพิพากษา  
เราจะเห็นว่ามีคนอยู่สองกลุ่มคุณนั้น คือ เพื่อนและปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ไม่มีการอ้อมทอในเรื่องนี้  
พระเยซูตรัสว่า “ผู้ใดยอมรับเราต่อหน้าคนทั้งหลาย  
เราก็จะยอมรับเขาต่อหน้าพระบิดาของเราบนสวรรค์ แต่ผู้ใดปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์  
เราจะปฏิเสธเขาต่อหน้าพระบิดาบนสวรรค์” (มัทธิว 10:32-33)



การเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้านั้น คุณต้องเดินอยู่ในทางแห่งความจริงและความชอบธรรม  
คุณต้องเป็นอิสระจากอำนาจของมารและเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่าง  
พระเยซูทำลายอำนาจของมารจากชีวิตของผม และนี่เป็นสาเหตุที่ผลประกาศเรื่องข่าวดีแห่งความรอด  
มีพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย มารประกอบด้วยอำนาจแห่งความตาย  
แต่พระเยซูคริสต์ทำลายอำนาจนั้นและพระองค์ทรงดำรงอยู่เป็นนิรันดร์  
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงสามารถมีที่ของตัวเองบนสวรรค์ได้  
คุณสามารถมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเยซูได้มีชัยชนะเหนือซาตานแล้ว  
พระเยซูทรงร้องเรียกมนุษย์ทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับความรอด เมื่อคุณเปิดใจให้กับพระเยซู  
คุณจะได้รับแสงสว่างจากพระเจ้า แต่ผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูก็เดินอยู่ในความมืด

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมอธิษฐานและสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า  
ผมได้รับความยินดีของพระเจ้าเข้ามาในใจ ในช่วงท้ายของการอธิษฐาน  
ผมมองออกไปนอกหน้าต่างและได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังตรวจดูรถของเขาบนถนน  
ผมพูดคุยกับพระเจ้าอย่างลอย ๆ ว่า “พระองค์จะทำอะไรเพื่อให้ชายคนนั้นรอดจากรถ?”  
จากนั้นผมได้ยินพระเจ้าบอกกับผมอย่างชัดเจนที่สุดในใจของผมว่า: “เราได้ส่งพระบุตรของเราไปแล้ว  
เราจะทำอะไรอีก?” นี่เป็นประสบการณ์ที่ชัดเจนที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ยินเสียงของพระเจ้า  
และทำให้ผมตระหนักว่าพระเจ้าได้เตรียมหนทางแห่งความรอดไว้แล้ว  
พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขนและหลังพระโลหิตของพระองค์เพื่อจ่ายค่าแห่งความบาปเต็มจำนวนเพื่อ  
บาปของเรา พระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์ และเราต้องรับผิดชอบส่วนของเราด้วย  
ทุกคนในโลกนี้ถ้าไม่ช่วยนำเพื่อนของตนเองเข้าสู่สวรรค์ ก็กำลังผลักเขาให้ลงนรก  
ผมเดินไปหาชายคนนั้นและพบว่าเขากำลังศึกษาพระคัมภีร์อยู่ ความทำทนายจากพระเจ้ายังมีอยู่ในผม  
เราต้องสั่งสอนข่าวประเสริฐเพื่อที่คนมากขึ้นจะได้รับความรอด  
เราต้องทำกิจการที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ

อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ยินเสียงของพระเจ้า เกิดขึ้นขณะที่กำลังอธิษฐานกับศิษยาภิบาลคนหนึ่ง  
ที่เมืองนี้มีคนอายุน้อยอยู่เป็นจำนวนมากและคนเหล่านี้ตกอยู่ในความมืด ดิถยาและทำผิดทางเพศ  
เราอธิษฐานขอการฟื้นฟูอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้น  
นอกจากนี้ผมได้อธิษฐานเพื่อเพื่อนคนหนึ่งที่ผมพบเมื่อไม่นานนี้  
เขาพิการบางส่วนเนื่องจากอุบัติเหตุกับรถจักรยาน เขาล้มลงสลบไปอยู่นอกบ้าน

พ่อแม่ของเขาอยู่ด้วยในเวลานั้นและกำลังรอรอดถูกเงินมาช่วยเหลือ ขณะที่ผมอธิษฐานเผื่อเขา ผมได้ยินเสียงของพระเยซูบอกว่า “เจ้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังทำอะไร” “เจ้าดื่มถ้วยที่เราดื่มได้หรือไม่?” (มาระโก 10:38) ด้วยเหตุผลบางอย่าง ผมเริ่มสงสัยว่าพระเจ้าพูดกับผมจริง ๆ หรือเปล่า แต่หลังจากนั้นศิษยาภิบาลผู้นี้ก็อ้างข้อพระคำตอนเดียวกันนี้ ผมจึงแน่ใจว่าเป็นมาจากพระเจ้า ตอนนั้นผมกำลังอธิษฐานให้พระเจ้าอวยพรและช่วยคนคนนั้น จากนั้นพระเยซูก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังอธิษฐานขออะไร นั่นก็เพราะว่ามีราคาที่จะต้องจ่ายไป พระเยซูคริสต์มาเพื่อเสียสละชีวิตของพระองค์ และหากเราต้องการดื่มจากถ้วยเดียวกัน เราต้องพร้อมใจทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ หลายคนไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดกับเขา เพราะเขาไม่พร้อมที่จะละทิ้งทุกสิ่งเพื่อข่าวประเสริฐ คุณพร้อมที่จะดื่มจากถ้วยของพระเยซูหรือไม่?

พระเยซูคริสต์เป็นหนทางเดียวไปสู่พระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดา นอกจากทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาผ่านทางเราก็จะรอด” (ยอห์น 10:9) พระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายของผม เป็นผู้ช่วยให้รอดของผม เป็นกษัตริย์ของผม เป็นผู้ปกครองและจอมเจ้านายของผม ใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่มีวันพินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์ ถ้าคุณไม่เคยยอมมอบถวายชีวิตให้กับพระเยซูอย่างแท้จริง นี่เป็นเวลาที่ขอให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ความปรารถนาที่ใสมของโลกลี้จะผ่านพ้นไป สิ่งที่สำคัญคือคุณยืนหยัดกับพระเจ้าอย่างไร ผมพูดได้เต็มปากว่าผมรักพระเจ้าและผมจะทำทุกอย่างเพื่อเรียกทุกคนที่ได้ยินข้อความเหล่านี้ให้เข้ามาและติดตามพระองค์ ถ้าคุณยังไม่เคยให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ผมขอให้โอกาสนี้กับคุณที่จะร้องเรียกพระนามของพระองค์

สิ่งแรกคือคุณต้องยอมรับว่าตนเองได้ทำบาปต่อพระเจ้า และคุณไม่สามารถช่วยตัวเองได้ คุณต้องการพระผู้ช่วยให้รอดและพระนามของพระเยซู ความบาปได้แก่การไม่เชื่อฟัง ความเกลียดชัง การฆาตกรรม การทำแท้ง ความเย่อหยิ่ง ความถือดี ความอิจฉา การไม่ให้อภัย การโกหก การขโมย การพูดหยาบ การพูดโดยไม่คิด การเมาเหล้า การทำผิด รักร่วมเพศ การลักลอบได้เสีย การล่วงประเวณี การขายบริการ การหมกมุ่นกับตัวเอง ความโลภ ความไม่เคารพ การต่อต้าน การเป็นแหม่มด การทำนายน การนินทา การรูปนุชาที่สร้างขึ้น โดยมนุษย์ พระเยซูตรัสว่าคุณจะต้องตายต่อบาปของตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นอย่างที่ทรงบอก (ยอห์น

8:24)

แต่ถ้าคุณสารภาพความบาปต่อพระเจ้า

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมจะทรงอภัยความบาปทั้งสิ้นของคุณ

และชำระคุณให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง

ถ้าคุณดำเนินอยู่ในความสว่าง

คุณจะได้รับชำระให้หมดจดโดยพระโลหิตของพระเยซู

(1ยอห์น 1:7, 9)

ถ้าคุณสารภาพด้วยปากของตัวเองว่า

“พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า”

และเชื่อจากใจว่าพระเจ้าได้ฟื้นพระองค์ขึ้นมาจากความตาย

คุณก็จะรอด เพราะ

“ทุกคนที่ออกพระนามของพระเจ้าจะรอด” (โรม 10:9-13)

ผมมีคำถามสองข้อที่จะถามคุณ

“ถ้าคุณต้องตายในวันนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์? คุณเป็นพยานที่ดีของพระเยซูหรือคุณยังปฏิเสธพระเจ้าอยู่?”

พระคัมภีร์ได้เตือนเราเกี่ยวกับผู้ที่บอกว่ารู้จักพระเจ้า แต่การกระทำกลับปฏิเสธพระองค์ (ทิตัส 1:16)

การติดตามพระเยซูเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ และวันนี้เป็นวันที่คุณจะแน่ใจในความรอดของตัวเอง

นี่เป็นเวลาที่คุณสามารถอธิษฐานต่อพระเยซูได้ ผมอยากให้คุณอธิษฐานตามนี้ร่วมกันกับผม:

“พระเยซูเจ้า

ข้าพระองค์ร้องออกพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ได้ทำบาป แต่ไม่ต้องการหลงออกไป ข้าพระองค์ไม่อยากตายและตกนรก

ข้าพระองค์ต้องการชีวิตนิรันดร์และได้ขึ้นสวรรค์ พระเยซูเจ้า ขอทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์

ขอทรงสอนข้าพระองค์ในการติดตามพระองค์

ขอขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงตายที่กางเขนเพื่อบาปของข้าพระองค์

ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์และห่วงใยในชีวิตของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ขอเชิญพระองค์เข้ามาในใจของข้าพระองค์

และให้พระองค์เป็นเจ้านายและพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือกิจการของมาร

และโดยพระนามของพระองค์

ข้าพระองค์ขอขับไล่วิญญาณชั่วและขับไล่คำลวงของมารทั้งสิ้น

ขอให้ความจริงของพระเจ้าเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์และให้การทรงสถิตของพระเจ้าสำแดงอยู่ในข้า

พระองค์ตั้งแต่นี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อามেন”

พระเจ้ามีการทรงเรียกที่พิเศษสำหรับชีวิตของคุณ พระเยซูทรงเรียกคุณในวันนี้  
 พระองค์ได้พุดกับคุณ เพื่อที่คุณจะได้รู้ถึงเป้าหมายการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง  
 คุณถูกเรียกให้เป็นสหายของพระเจ้า แต่หลายคนติดตามพระเยซูกลับหลงทางไป  
 มีชายคนหนึ่งชื่อยูดาส เขาเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซู แต่เขาไม่ซื่อสัตย์และปฏิเสธพระเยซู  
 สิ่งสำคัญมากสำหรับคริสเตียนทุกคนคือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า  
 คุณจะต้องยึดมั่นในการดำเนินอยู่กับพระเจ้า และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น  
 รวมทั้งรู้จักพระเยซูในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ การได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้น  
 คุณต้องศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์มากขึ้น คุณสามารถพุดกับพระองค์ได้ตลอดเวลา  
 และพระองค์จะฟังคำอธิษฐานของคุณ ขอให้อธิษฐานกับพระเยซูทุกวัน ดำเนินอยู่กับพระองค์ทุกวัน  
 หิวกระหายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น เมื่อคุณได้เป็นคริสเตียน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคุณนั้น  
 พระเจ้ามีอะไรอีกมากมายสำหรับคุณ  
 นั่นคือการทรงเรียกพิเศษและคุณต้องอยู่ในคริสตจักรที่เข้มแข็งเพื่อที่จะช่วยให้คุณดำเนินอยู่กับพระ  
 คริสต์ได้ อย่างลัวที่จะบอกกับคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อคุณ  
 อย่างลัวที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับข่าวประเสริฐ จงเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง  
 เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ จงเป็นคริสเตียนที่จะเป็นพยานอย่างเข้มแข็งเพื่อพระเจ้า  
 และยอมให้พระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ คุณจะไม่มีวันล้มลง  
 และคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่สู่อาณาจักรนิรันดร์ของเจ้านายและพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา  
 (2เปโตร 1:11)

ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู  ใช่  ไม่  
 ตลอดชีวิตของข้าพเจ้า!

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อที่ผู้ใดก็ตาม (ชื่อของคุณ)

ที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

วันที่บังเกิดในครอบครัวของพระเจ้า: \_\_\_\_\_

(วันที่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด)

เมื่อคุณยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด  
คุณกำลังตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต  
คริสเตียนใหม่เป็นเหมือนเด็กเกิดใหม่ที่ต้องการนมฝ่ายวิญญาณ เพื่อที่จะเติบโตในความรอด  
ตอนนี้คุณได้ชิมรสแล้วว่าพระเจ้าแสนดี (1เปโตร 2:2-3)  
การเข้าสู่การเติบโตในฝ่ายวิญญาณนั้นคุณต้องได้รับการฝึกฝนให้ดำเนินอยู่ในความเชื่อฟังต่อพระบัญชา  
ของพระคริสต์ (มัทธิว 28:19-20)  
พระเจ้าจะต้องได้รับการเชื่อฟังและพระเยซูจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม  
เพื่อที่คนจำนวนมากขึ้นจะได้รับ ความรอด ขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณ  
เมื่อคุณเติบโตสู่ความเต็มส้นในการทรงเรียกจากสวรรค์เบื้องบน

**ต้องการศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่คิดมูลค่า หรือต้องการหนังสือคำพยาน กรุณาติดต่อ:**

อีเมล: [findsalvation@hotmail.com](mailto:findsalvation@hotmail.com)

(ภาษาอังกฤษ)